



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ โทร ๐ ๕๔๒๒ ๖๑๐๓

ที่ สป สป ๑๒๓๓./๑๑๔

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ลงนามประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต การคุมคามทางเพศ และจริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ฯ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน สาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ

ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในประเด็นการบริหารเป็นเลิศ (Governance Excellence) การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กำหนดตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๒ สิ้นสุดในไตรมาสที่๔) โดยเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดที่ ๙ การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร MOIT ข้อที่ ๒๑ กำหนดให้หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหารต่อสาธารณชน โดยมีเนื้อหามุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล ประกอบด้วย

๑. เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

งานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ได้จัดทำประกาศทั้งสามมาตรการเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวในวาระก่อนการประชุมประจำเดือน ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศที่เสนอมาพร้อมนี้

(นายวรพจน์ กุลฤทธิกร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นายศุภณัฐกรณ์ มูลฟู)  
สาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ